



## แผนป้องกันและระงับอุบัติภัย

ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖



“๓ ทศวรรษ ป.ภ. จากป้องกันภัยเชิงรุก..สู่จัดการภัยพิบัติยั่งยืน”

## คำนำ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เห็นชอบให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจทุกแห่งถือปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ โดยให้มีการจัดทำแผนหรือมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยอุบัติภัยขึ้นภายในหน่วยงาน จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตามหลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้น และฝึกซ้อมแผนให้เป็นไปตามแผนของแต่ละหน่วยงานที่จัดทำขึ้น พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์และระบบเตือนภัยต่างๆ ภายในอาคาร รวมทั้งให้มีการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพอยู่เสมอ กอปรกับ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กร เช่น จัดทำแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เป็นต้น

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยในบริเวณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดความสูญเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ และทรัพย์สินของทางราชการ รวมทั้ง เพื่อเป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ชัดเจน เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยฉบับนี้ ครอบคลุมการปฏิบัติตั้งแต่ก่อนเกิดอัคคีภัย ขณะเกิดอัคคีภัย และภายหลังเกิดอัคคีภัย ประกอบด้วย แผนในขั้นตอนก่อนเกิดอัคคีภัย ๓ แผน คือ แผนการตรวจตรา แผนการอบรม และแผนการณรงค์ป้องกันอัคคีภัย แผนในขั้นตอนขณะเกิดอัคคีภัย ๒ แผน คือ แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟ และแผนในขั้นตอนภายหลังเกิดอัคคีภัย ๒ แผน คือ แผนการบรรเทาทุกข์ และแผนการฟื้นฟูบูรณะ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จะเป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อมั่นให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หากเกิดอัคคีภัยขึ้น รวมทั้งจะเป็นประโยชน์แก่ทุกหน่วยงานภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดจากอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่และของรัฐให้มน้อยที่สุด



(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖